
๑ 
 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖6 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายเจริญ  ญาสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๒ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๓ นายสมยศ  ไชยนันตา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๔ นายธนกฤต  สัญญาเขื่อน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  ๕ นายปริญญา  สุวรรณศร  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๖ นายอนุพงษ ์ ธิรินทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  ๗ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๘ นายชาญณรงค์  แสงบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  ๙ นายนเรศน์  ถาวร  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๑๐ นายวสันติ์  ปราบพุทจา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๑๑ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
12 นายศักดิ์ดา  อุปค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
13 นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นางอ าไพ  อวนศรี  นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  2 นายถาวร  สืบคุณะ  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  3 นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  4 นางสมพร  สีเขียว  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๕ นายสมศักดิ์  แสงบุญเรือง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๖ นายทองเหรียญ  ตาปวง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปันง้าว หมู่ 7 
  ๗ นายศรีรัตน์  ใจสิน  ผู้ใหญ่บ้านหัวหนอง หมู่ 8 
  8 จ่าสิบเอกแดนชัย  สันยาว  ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  9 นางเพลินพิศ  สองแคว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
10 นายทวิช  จ าปาวัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
11 นายเกียรติศักดิ์  เดชเดชะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
12 นายกฤษฎา  เทพภาพ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
13 นางพิชชาภา  วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
14 นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 



๒ 
 

 เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาลงทะเบียนครบองค์ประชุม ผมขอ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ อนุญาตแจ้งก่อนการประชุมสภาเทศบาล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ

PDPA  ผมจึงขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาทุกท่านใน
การบันทึกภาพและเสียงในการประชุมสภา ไว้เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและประโยชน์ในทางราชการ และขอเรียนเชิญ
นายปริญญา สุวรรณศร ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เปิดการประชุม
สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖6 ณ บัดนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
นายปริญญา สุวรรณศร - ขอสวัสดีทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ครับ ผมขอแจ้งท่านสมาชิกสภา 
 ประธานสภาเทศบาลฯ ทุกท่านทราบว่า มีข้าราชการโอนย้ายมาด ารงต าแหน่งที่เทศบาล 1 ท่าน ต าแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายคนใหม่ ได้แนะน าตัว เชิญครับ 
 

นายกฤษภา  เทพภาพ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผมนายกฤษฎา เทพภาพ มาด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
โอนย้ายมาจากเทศบาลต าบลเกาะคา บ้านอยู่บ้านทุ่งหก ต าบลวอแก้ว อ าเภอ     
ห้างฉัตร ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทางสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

 

 - ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  2566 
 

นายปริญญา สวุรรณศร - จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลสมัยประชุมสามัญ สมัย 
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีสมาชิกสภา

ท่านใดแจ้งขอแก้ไข/เพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ หากมี ให้ยกมือพ้นศีรษะและ
เสนอถ้อยค าที่ต้องการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือ ตัดทอน ก่อนที่จะขอมติที่ประชุม 

  -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 
  -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๗๖ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติรับรองรายงานการประชุม อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน  
  12 เสียง (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 

 

นายปริญญา สุวรรณศร  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  - สมาชิกสภาทา่นใดเห็นควร“รับรองรายงานการประชุม” โปรดยกมือข้ึนครับ (12 เสียง) 
  - สมาชิกสภาท่านใด  “ไม่รับรองรายงานการประชุม”  โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 
 
 



๓ 
 

 มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เม่ือวันที่ 30 
มิถุนายน 2566 มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 เสียง(รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ 
-ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายปริญญา สวุรรณศร  - ในวาระนี้ไม่มีผู้ขอยื่นกระทู้ถามการจะยื่นกระทู้ถามจะต้องด าเนินการตามระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่าน
ระเบียบวาระนี้ไป 

 

  - ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๔.๑  ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (วาระ ท่ี ๑) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ด้วยสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีต าบล- 
ประธานสภาเทศบาลฯ ห้างฉัตรแม่ตาล เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ซึ่งเป็นวาระท่ีส าคัญของการท าหน้าที่ของสภาฯ ก่อนจะ
ให้ท่านนายกฯ ได้เสนอหลักการและเหตุผลแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจง
ข้อกฎหมายครับ ขอเชิญครับ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน ในส่วนของการเสนอวาระที่ส าคัญในวันนี้คือการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (วาระที่ 1) ผมขอน าเรียน  
ข้อกฎหมายก่อนที่ท่านนายกฯ จะอ่านค าแถลงงบประมาณฯ ต่อสภา การ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการตรากฎหมายของตนเอง   
ในการใช้งบประมาณ คือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(ส าหรับเทศบาล) หากไม่ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นมาก็จะไม่มี
งบประมาณส าหรับบริหารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่จะเริ่มต้นในวันที่ 1 
ตุลาคม 2566  ตามกฎหมายจัดตั้ง เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 ตราไว้ในมาตรา 60 ถึงมาตรา 64 เป็นสาระส าคัญในการท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี มาตรา 60  เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัด
หรือแย้งต่อบทกฎหมาย ในกรณี ดังต่อไปนี้ (๑) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่
ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาล
ตราเทศบัญญัติหรือให้มีอ านาจตราเทศบัญญัติ  ส่วนเทศบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงิน    
ก็สามารถเสนอได้ ทั้งในส่วนของนายกฯ เสนอ หรือสภาเสนอ และให้นายกฯรับรอง 
กฎหมายเขียนไว้อย่างเดียวว่าเป็นอ านาจของผู้บริหารในการเสนอในส่วนของ
งบประมาณรายจ่าย การพิจารณา ถูกระบุไว้ว่า งบประมาณรายจ่าย ต้องเสนอต่อ
สภา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม วันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายที่ผู้บริหารต้องสภาร่าง      
เทศบัญญัติฯ ต่อสภา เพ่ือรับร่าง ในหลักกฎหมายการเสนอแล้ว สภาจะต้องประชุม



๔ 
 

 วันที่ 15 สิงหาคม เลยหรือไม่ ไม่มีระบุไว้ มีระบุว่า หากนายกฯ เสนอ เลขาสภา
รับทราบจะต้องแจ้งต่อประธานสภา ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม แต่ที่เราควรประชุม
สภาพิจารณาภายในวันที่ 15 สิงหาคม ต้องมาดูกระบวนการในการพิจารณาร่าง  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่ได้จบในขั้นตอนเดียว มีถึง 3 วาระในการ
พิจารณา วาระที่ 1 คือการรับร่างฯ และมีขั้นตอนกระบวนการก่อนจะถึงวาระ 2 
และ 3 อีกประมาณเกือบสิบวัน หากเราประชุมหลังวันที่ 15 สิงหาคม หมายความ
ว่าระยะเวลาจะถูกร่นไป จะไปพิจารณาอีกทีอาจจะ เป็นเดือนกันยายน ซึ่ ง         
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ไม่ได้จบที่สภา และนายกฯ ประกาศใช้ ต้องเสนอ
ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในการประกาศใช้ หากเราไปพิจารณาในเดือนกันยายน แล้ว
พอสิ้นเดือนกันยายนท่านผู้ว่าราชการ ยังไม่ได้ลงนามให้ประกาศใช้ หมายความว่า
วันที่ 1 ตุลาคม  เรายังไม่มีเทศบัญญัติงบประมาณไว้ส าหรับการเบิกจ่าย ก็จะ
กระทบถึงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทันที หลายแห่งจะเสนอร่างภายในวันที่ 15 
สิงหาคม เพ่ือจะได้มีระยะเวลาในการจัดท ากระบวนการต่อไป ซึ่งในเดือนกันยายน
เราจะมีประชุมสภาในการกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 อีก เพราะฉะนั้นจึงต้อง
ประชุมก่อน ประเด็นที่สอง ท าไมต้องประชุมก่อน จะประชุมหลังจากนั้นได้หรือไม่ 
เราได้ก าหนดสมัยสามัญประจ าปีไว้ ในสมัยที่ 3 คือวันที่ 1 -30 สิงหาคม 2566 
หากวาระที่ 2 และ 3 ล่วงเลยไป จะต้องขอเปิดสมัยวิสามัญ ซึ่งจะท าให้ยุ่งยาก
พอสมควร จึงขอน าเรียนต่อสภาว่า เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้ง คือ พรบ.เทศบาลฯ 
ต่อไปขอเรียนเชิญท่านนายกฯ แถลงเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาล 
ขอบคุณครับ 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาลเสนอหลักการและเหตุผลแห่งร่าง        
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 เพ่ือประกอบการ

พิจารณาของท่านสมาชิกสภาเทศบาลต่อไป 
 

นางอ าไพ อวนศรี - ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
นายกเทศมนตรีฯ   บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จะได้

เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร -    
แม่ตาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน  32,556,134.42 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 67,639,804.16 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 9,470,200.13 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0 บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 2 โครงการ รวม 22,000.00 บาท 

 

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท  
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 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.1 รายรับจริง จ านวน 47,374,670.70 บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร     จ านวน   1,632,016.07  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน      564,255.10  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน      127,215.38  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน      247,560.00  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน        94,162.43  บาท 
หมวดรายได้จากทุน    จ านวน                 0.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน 23,304,474.72  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน     จ านวน 21,404,987.00  บาท 

 

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน     7,199,811.00 บาท 
 

2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 41,183,438.74  บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง      จ านวน 16,906,165.43  บาท 
 งบบุคลากร     จ านวน 15,890,160.00  บาท 
 งบด าเนินงาน     จ านวน   6,080,762.31  บาท 
 งบลงทุน     จ านวน   1,244,886.00  บาท 
 งบเงินอุดหนุน     จ านวน   1,061,465.00  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น     จ านวน                 0.00  บาท 
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 4,793,562.00 บาท 
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 7,200.00 บาท 
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท  
   

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 

1.รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 
ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 

รายได้จัดเก็บเอง    
  หมวดภาษีอากร 1,632,016.07 1,780,000.00 1,798,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 564,255.10 489,000.00 531,500.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 127,215.38 183,000.00 138,500.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ 
  กิจการพาณิชย์ 

247,560.00 
 

280,000.00 
 

260,000.00 
 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 94,162.43 336,000.00 82,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 2,000.00 0.00 
  รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,665,208.98 3,070,000.00 2,810,000.00 
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 รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 
ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  หมวดภาษีจัดสรร 23,304,474.72 22,430,000.00 24,690,000.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

23,304,474.72 
 

22,430,000.00 
 

24,690,000.00 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

  หมวดเงินอุดหนุน 21,404,987.00 22,000,000.00 23,650,000.00 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น 

21,404,987.00 
 

22,000,000.00 
 

23,650,000.00 
 

รวม 47,374,670.70 47,500,000.00 51,150,000.00 
 
2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ 
ปี ๒๕๖5 ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 

จ่ายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 16,906,165.43 18,517,960.00 19,250,070.00 
   งบบุคลากร 15,890,160.00 18,003,720.00 18,881,250.00 
   งบด าเนินงาน 6,080,762.31 8,429,653.00 9,587,830.00 
   งบลงทุน 1,244,886.00 1,642,400.00 2,416,800.00 
   งบเงินอุดหนุน 1,061,465.00 906,267.00 1,014,050.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 41,183,438.74 47,500,000.00 51,150,000.00 
 

- ซึ่งวันนี้จะมีการประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลได้ส่งร่างฯ ให้ท่านได้ไปอ่านศึกษาแล้ว 
อยากให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาอีกครั้งและสอบถามรายละเอียด ถ้าหากว่ามี
รายละเอียดที่มีข้อสงสัย สอบถามได้เลยค่ะ และล าดับต่อไปขอเชิญหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ทุกท่านทราบ เชิญค่ะ 

 

นายกฤษฎา เทพภาพ - เรียนท่านประธานสภา, ท่านสมาชิกสภา, ท่านนายกเทศมนตรี, ท่านคณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายกฤษฎา เทพภาพ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ขอน าเรียนในการจัดท างบประมาณรายจ่ายฯ มีระเบียบที่ เกี่ยวข้องด้วยกัน         
สองระเบียบหลัก คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 
25 ระบุว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมไปถึงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงแผนนั้น รวมถึงวางแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุ
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 วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้ด าเนินการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 มาเป็นกรอบในการจัดท า นอกจากนั้น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  2563 เป็นระเบียบใหม่ที่บังคับใช้ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3  ข้อ 22 ให้ใช้
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ 
ให้กับหัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ รายจ่าย และให้เสนอต่อที่ประชุม
สภาในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 
ส าหรับในส่วนของสถานะการคลัง ท่านนายกฯ ได้แถลงให้ทุกท่านทราบแล้ว ส าหรับ
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 เป็นเทศบัญญัติฯ แบบสมดุล 
งบประมาณรายจ่ายจะมีด้วยกัน 3 แบบ คือ แบบเกินดุล (รับมากกว่าจ่าย), แบบ
สมดุล (รับและจ่ายเท่ากัน), แบบขาดดุล (รับน้อยกว่าจ่าย ตัวนี้ไม่ค่อยพบ) ส าหรับ
รายรับ 51,150,000.-บาท รายจ่าย 51,150,000 บาท  ด้านรายรับหากท่าน
เปรียบเทียบในปี 2565 – 2567 ก็ถือว่ามีความไกล้เคียงกัน ปีที่ผ่านมา ด้าน
จัดเก็บน้อยกว่าประมาณการในปี 2566 พอมาถึงรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ อปท.   
มีความใกล้เคียงกัน จะมีเพ่ิมมากเล็กน้อย สุดท้ายรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.   
มีความเพ่ิมขึ้นมา เนื่องจากมีการอุดหนุนเบี้ยยังชีพต่างๆ และเงินอุดหนุนที่ก าหนด
วัตถุประสงค์ 

ในส่วนของรายจ่าย แยกออกเป็น 11 แผนงาน แยกออกดังนี้ 

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป  จ านวน 14,718,960.- บาท เป็นภารกิจในเรื่องของ
การบรหิารงานทั่วไป เงินเดือนฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา  
2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน 2,418,980.- บาท ภารกิจในเรื่อง
ของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เป็นหลัก 
3) แผนงานบริการชุมชนและสังคม แยกออกเป็นแผนงานการศึกษา เกี่ยวกับงาน
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 4,317030.- บาท เกี่ยวกับเงิน
อุดหนุน อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน สพฐ, ของศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็ก  การจัดการเรียนการสอน 
4) แผนงานสาธารณสุข เกี่ยวกับการบริการสาธารณสุข เงินอุดหนุนตามโครงการ
พระราชด าริ โรคพิษสุนัขบ้า อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน โรคติดต่อ 
5) แผนงานเคหะและชุมชน จะมีการบริหารจัดการขยะ ไฟฟ้า สวนสาธารณะ 
จ านวน 2,022,920.- บาท 
6)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 1,023,560.- บาท เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมอาชีพ  สร้างความเข้มแข็ง ประชาคม พัฒนาชุมชน 
7) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน 445,000.- บาท เกี่ยวกับ
งานศาสนา รัฐพิธี หรือการรับรองการเสด็จ รวมไปถึงงานวันเด็ก งานนันทนาการ 
งานกีฬา 
8) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างต่างๆ งานบริหาร งานซ่อมแซม
สาธารณูปโภคต่างๆ  5,274,360.- บาท 
9) แผนงานการเกษตร  ส่งเสริมการเกษตร จัดการแหล่งน้ าการ เกษตร จ านวน 
40,000.-บาท  



๘ 
 

 10) แผนงานการพาณิชย์  จ านน 413,000.-บาท งานโรงฆ่าสัตว์ 
11) แผนงานงบกลาง รวมไปถึง เบี้ยยังชีพ เงินสมทบกองทุนต่างๆ  เงินส ารองจ่าย 
กรณีเกิดสาธารณภัย งบกลางจะใช้ในเรื่องของสาธารณภัย ไม่ว่าจะเกิดก่อน ระหว่าง 
หรือหลัง  แต่ในส่วนของการเยียวยาจะไปอยู่ในอีกส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการ ใน
แผนงานงบกลาง ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน เท่านั้น จ านวน  19,250,070.-บาท 
รวมทั้งสิ้น 51,150,000.- บาท สมดุลกับรายรับ  เงินงบประมาณห้าสิบเอ็ดล้าน
บาทท่านอาจจะมองว่าเยอะมาก แต่ถูกน าไปใช้กับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งรับมา 
13,605,600 บาท ก็ ให้จ่ ายไป 13,605,00 บาทเช่นกัน เบี้ยผู้ พิการ 
3,708,000 บาท รับมาเท่าไหร่ให้จ่ายเท่านั้น ไม่สามารถน าไปท าอย่างอ่ืนได้  
เงินเดือนส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เป็นงบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนมาก็ต้อง
จ่ายไปตามนั้น เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ค่าจัด   
การเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า
พัฒนาผู้เรียน  ค่าอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านแม่ฮาว โรงเรียนบ้านปันง้าว, อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, 
และโรงเรียนบ้านแม่ฮาว, โรงเรียนบ้านปันง้าว  เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริ 
หมู่บ้านละ 20,000 บาท โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
รวมแล้ว 20,432,760.- บาท ที่เป็นงบประมาณที่มีเจ้าของจะต้องจ่าย  จาก     
ห้าสิบเอ็ดล้าน จะมีงบประมาณให้เราบริหารใช้จ่ายเองประมาณสามสิบล้านบาท  
รายละเอียดงบประมาณมีประมาณนี้ ขอบคุณครับ 

  

นายปริญญา สุวรรณศร -  ก่อนจะเชิญท่านสมาชิกได้อภิปราย ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมาย ในการรับ หรือ ไม่รับหลักการ แห่งร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย อีกครั้งให้สภาได้พิจารณา 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมขอน าแจ้งต่อสภาว่า การท างบประมาณรายจ่ายในปีนี้ ตั้งสูงขึ้นมาท่ี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 51,150,000  บาท ด้วยปัจจัยและเงื่อนไขที่เพ่ิมขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายด้าน

อาหารเสริม (นม) ที่เพ่ิมขึ้นมาตามมติ ครม. ค่าเครื่องแบบหรือจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับสูงขึ้น และเรื่องอ่ืนๆ อีก เงินที่ถูกระบุการใช้ไว้ 
ประมาณ 21 รายการ เงินสมทบกองทุนต่างๆ มีกฎหมายมาให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องสมทบเข้าไปตามกฎหมาย และในงบประมาณสามสิบล้านก็จะมีรายจ่าย
เกี่ยวกับรายจ่ายประจ า เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการต่างๆ ในส่วนของค่าใช่จ่ายประจ า กฎหมายก าหนดให้ไม่เกินร้อยละ 
40  ของเทศบาลเราในปีปัจจุบันอยู่ที่ 30%  นี่คืองบประมาณที่ถูกแยกย่อยออกไป
ในแต่ละปีงบประมาณ ที่ท่านนายกฯ เสนองบประมาณ ตามรายจ่ายที่รัฐบาล
ก าหนด และตามความต้องการของพ่ีน้องประชาชน ผ่านทางสภาที่แจ้งเข้ามา และ
ตามนโยบายที่ท่านนายกฯ ได้แถลงไว้ว่าจะท าอะไรบ้าง เพราะฉะนั้น จะถูกจัดแจง
ออกมาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เมื่อนายกฯ ได้แถลงแล้ว สภาต้องตรวจดู
รายละเอียดทั้งหมด กฎหมายก าหนดไว้ ให้สภาได้อภิปราย สอบถามประเด็นไหน 
อะไรบ้าง ก่อนจะลงมติรับร่างหรือไม่รับร่าง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ 
ปรากฏในข้อ 47 ของระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นฯ เพราะฉะนั้นท่าน
ประธานก็จะได้สอบถามยังสมาชิกสภาว่า จะสอบถามประเด็นใดบ้าง ก่อนที่สภาจะ



๙ 
 

 รับหรือไม่รับหลักการ หากไม่รับหลักการ กฎหมายที่เข้าสู่สภา หากสภาไม่รับ
หลักการ กฎหมายนั้นถือเป็นอันตกไป ยกเว้น ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี เพราะมีผลต่อการบริหารงานของท้องถิ่น เพราะฉะนั้นกฎหมายจะระบุว่า 
ในกรณีที่สภาไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ใน มาตรา ๖๒ ตรี ใน
กรณีที่สภาเทศบาลไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี
หรือร่ าง เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายเ พ่ิม เติม ให้ผู้ ว่ าราชการจั งหวัด               
ตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการจ านวน  สิบห้าคน เพ่ือพิจารณา
หาข้อยุติความขัดแย้ง โดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยัน สาระส าคัญในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายนั้น ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นส าคัญ 

  

นายปริญญา สุวรรณศร -  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ หากท่าน

สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามประเด็นได โปรดยกมือขึ้นท่วมศีรษะ เชิญครับ 

นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายอาทิตย์ แสงบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 1 ตามที่คณะผู้บริหารได้ยื่นร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ผมได้อ่านตรวจทานเรียบร้อยแล้ว เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ เพ่ือน าไปพัฒนาท้องถิ่นของเรา 

นายศักดิ์ดา อุปค า - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล สมาชิกสภาทุกท่าน
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านนายเทศมนตรีและคณะผู้บริหารได้เสนอร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผมได้อ่านและ
ตรวจทานในทุกแผนงานเรียบร้อยแล้ว เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมีความส าคัญ
ถึงแม้งบประมาณจะมีข้อจ ากัดในบางด้าน ทางผู้บริหารยังให้ความส าคัญกับหมู่บ้าน 
ผมเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
22567 แต่ผมขอฝากในส่วนของงบประมาณด้านการเกษตร ปัจจุบันด้านเกษตรมี
โรคระบาดหลายอย่าง แต่งบประมาณที่ตั้งไว้มีน้อยนิดไป ปีงบประมาณต่อไปขอให้
เห็นความส าคัญของเกษตรกรเพิ่มมากข้ึน ขอบคุณครับ 

นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสุชาติ วงศ์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 
2 ผมได้ตรวจทาน อ่านศึกษาเรียบร้อยแล้ว ผมเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีความสมดุลกันทั้งด้าน
รายรับ รายจ่ายในงบประมาณแต่ละแผนงาน ผมเห็นชอบด้วยครับ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมขอเพ่ิมเติมในกระบวนการรับหลักการหรือ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ไม่รับหลักการ มีค าถามจากท่านสมาชิกสภาเข้ามา การยุบสภามีอยู่หรือไม่ ขอน า

เรียนว่า ตามกฎหมาย ยังมีอยู่ครับ วาระที่ 1 ขั้นรับร่าง ตามระเบียบการประชุม
สภาท้องถิ่นฯ ข้อ 47 ข้อ 48 หากสภารับร่างก็ไม่มีปัญหาใด แต่หากไม่รับร่าง ตาม
ผมแจ้งไป ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการ
จ านวน  สิบห้าคน เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง โดยแก้ไข ปรับปรุง หรือ
ยืนยัน สาระส าคัญในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น ทั้งนี้  ให้ยึดถือ



๑๐ 
 

 หลักเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่น
และประชาชนเป็นส าคัญ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งสภาเทศบาล เสนอ
จ านวนเจ็ดคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกซึ่งนายกเทศมนตรีเสนอจ านวน
เจ็ดคน โดยให้แต่งตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาล มีมติไม่รับหลักการ และ
ให้กรรมการทั้งสิบสี่คนร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภา
เทศบาลคนหนึ่ง  ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
กรรมการครบจ านวนสิบสี่คน  

ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติ 
หรื อ ไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ ได้  ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั งหวัดตั้ งบุคคลซึ่ งมิ ได้ เป็ น
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และมิได้เป็นสมาชิกขึ้นท าหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธาน
กรรมการดังกล่าวให้ครบจ านวน  

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่แต่งตั้งประธานคณะกรรมการในคราวแรก แล้วรายงานต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ประธานคณะกรรมการ รวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัย
ชี้ขาดโดยเร็ว และรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  

ให้ผู้ ว่ า ราชการจั งหวัดส่ งร่ าง เทศบัญญัติที่ ผ่ านการ พิจารณาจาก
คณะกรรมการหรือประธาน กรรมการในวรรคสี่ให้นายกเทศมนตรีโดยเร็ว แล้วให้
นายกเทศมนตรีเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ต่อสภาเทศบาล ตามมาตรา ๖๑ ทวิ 
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด หาก
นายกเทศมนตรีไม่เสนอร่างเทศบัญญัตินั้นต่อสภาเทศบาลภายในเวลาที่ก าหนด ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือสั่งให้
นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา ๖๒ จัตวา  ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายตาม มาตรา ๖๒ ตรี วรรคห้าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี หากสภาเทศบาล พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน   
ก าหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินั้นให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป และ   
ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณี    
เช่นว่านี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้  มีค าสั่ง
ยุบสภาเทศบาล  

สรุปคือหากไม่พิจารณาภายใน 30 วัน หรือไม่รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายที่ผ่านคณะกรรมการยุติข้อขัดแย้ง สภาไม่สามารถเลือกได้เลย   
มีสองทางให้เลือกคือ ยุบสภา หรือ รับหลักการ ที่ผ่านมาแทบจะไม่มี หากไม่ใช่
การเมืองที่มีความขัดแย้งรุนแรง จึงน าเรียนสภาทราบ 

  

นายปริญญา สุวรรณศร -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ -  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายอีก 
  -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 



๑๑ 
 

 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติรับหลักการ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 

 

นายปริญญา สุวรรณศร -  เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  รับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
      - สมาชิกสภาท่านใดเห็นควร “รับหลักการ”    โปรดยกมือขึ้นครับ  
 (ยกมือ 12 เสียง นับรวมประธานสภาฯ) 

    - สมาชิกสภาท่านใด           “ไม่รับหลักการ”  โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 
 
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 เสียง (นับรวมประธานสภา
เทศบาล) ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-,งดออกเสียง -ไม่มี- เห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง    
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  
 

๔.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (ข้อ ๔๙) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - เมื่อที่ประชุมสภาได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 แล้ว ต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการ     

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมด้วย 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ กฎหมายได้ก าหนดห้วงระยะเวลาไว้ ในวันนี้ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ หากสภาได้รับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว  การอภิปรายของสภา        

ไม่สามารถตัดทอนสาระส าคัญของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ เพียงแต่
เห็นชอบในหลักการว่าร่างเทศบัญญัติเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายแล้ว การจะ
ตัดทอนต่างๆ เข้าสู่ขั้นตอนของการแปรญัตติ กฎหมายก าหนดไว้ให้สภามีสิทธิ์ยื่นขอ
แปรรายละเอียดการแปรลดหรือแปรเพ่ิม ส่วนการแปรเพ่ิมจะกระท าได้โดยนายกฯ 
เป็นผู้เสนอ หรือสภาฯ เสนอโดยมีนายกฯ เป็นผู้รับรอง  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ต่างๆ ของทางสภาฯ คณะกรรมการสภามี ๒ ประเภท คือ ๑) คณะกรรมการสามัญ 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาทั้งหมด มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน และ 
๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาฯ หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาฯ มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน  

 - ให้สภาเองพิจารณาว่าจะให้คณะกรรมการแบบสามัญหรือวิสามัญ และให้พิจารณาว่า
จะมีจ านวนกี่คน  
- การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกสภาฯ เสนอบุคคลที่สมควรจะเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติและมีผู้รับรอง ๒ คน โดยให้เสนอทีละคน จนครบตาม
จ านวนที่สภาเทศบาลได้เสนอว่าจะให้จ านวนกี่ท่าน ซึ่งหากได้คณะกรรมการ       
แปรญัตติแล้วผมขอนัดประชุมครั้งแรกในวันนี้เลย เพ่ือจะได้เลือกประธานฯ และ
เลขานุการของคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมวันนัดประชุมครั้งที่ ๒ และจะได้แจ้งที่
ประชุมสภาใหญ่ได้เลยครับ 
 

 



๑๒ 
 

 นายปริญญา สุวรรณศร -  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเสนอว่าจะให้คณะกรรมการแปรญัตติเป็นแบบสามัญ หรือ 
ประธานสภาเทศบาลฯ วิสามัญ และขอผู้รับรอง ๒ ท่าน หากมีผู้แข่งขันให้มีการโหวต 

นายศักดิ์ดา  อุปค า -  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็นประเภทสามัญ 

นายปริญญา สุวรรณศร -  ขอผู้รับรองจ านวน ๒ คน  ผู้รับรองคนที่  ๑  นายวสันติ์  ปราบพุทจา  
ประธานสภาเทศบาลฯ      ผู้รับรองคนที่  ๒  นายเจริญ  ญาสิทธิ์ 
 -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
  -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 
   -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาทา่นใดเห็นชอบให้คณะกรรมการเป็นแบบสามัญ โปรดยกมือขึ้น  
  (ยกมือ 12 เสียง นับรวมประธานสภาฯ) 
  - สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบให้คณะกรรมการเป็นแบบสามัญ โปรดยกมือขึ้น (ไม่มี) 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๑2 เสียง (นับรวมประธานสภา
เทศบาลฯ), ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- เห็นชอบให้คณะกรรมการ   
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7      
เป็นประเภทสามัญ  

 

นายปริญญา สวุรรณศร  - ต่อไปจะเป็นการก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะให้มีจ านวนเท่าใด  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๓ คน ๕ คน หรือ ๗ คน และขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 

นายนเรศน์ ถาวร   -  เสนอให้มีจ านวน ๗ คน 
 

นายปริญญา สุวรรณศร  -  ขอผู้รับรองจ านวน ๒ คน  ผู้รับรองคนที่  ๑  นายศักดิ์ดา อุปค า 
ประธานสภาเทศบาลฯ      ผู้รับรองคนที่  ๒  นายธนกฤต สัญญาเขื่อน 
  -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
   -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 
   -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง (นับรวม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ   - สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติ มี ๗ คน  โปรดยกมือขึ้น 

(๑2 เสียง นับรวมประธานสภาเทศบาลฯ) 
   - สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติมี ๗ คน โปรดยกมือขึ้น  (ไม่มี) 
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๑2 เสียง (นับรวมประธานสภา
เทศบาลฯ), ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- เห็นชอบให้คณะกรรมการ    
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7     
มีจ านวน ๗ คน  



๑๓ 
 

 นายปริญญา สุวรรณศร - ต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 และขอผู้รับรอง

จ านวน  ๒ ท่านหากมีผู้แข่งขันให้มีการลงมติ 
 

   -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
 

นายธนกฤต  สัญญาเข่ือน -  เสนอ นายสมยศ  ไชยนันตา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
 

นายปริญญา สุวรรณศร -  ขอผู้รับรองจ านวน ๒ คน  ผู้รับรองคนที่  ๑  นายอนุพงษ์  ธิรินทอง 
ประธานสภาเทศบาลฯ      ผู้รับรองคนที่  ๒  นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง 
 

  -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ อีกหรือไม ่
   -  ไม่มีสมาชิกสภาเสนอชื่ออ่ืนอีก 
 

  -  หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่ออ่ืนอีกจะถือว่าสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร-
แม่ตาลเห็นชอบให้ นายสมยศ ไชยนันตา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑   

 

นายปริญญา สุวรรณศร  -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ และขอผู้รับรองจ านวน  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๒ ท่าน  
 

นายเจริญ  ญาสิทธิ์ -  เสนอ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
 

นายปริญญา สุวรรณศร -  ขอผู้รับรองจ านวน ๒ คน  ผู้รับรองคนที่  ๑  นายธนกฤต สัญญาเขื่อน 
ประธานสภาเทศบาลฯ      ผู้รับรองคนที่  ๒  นายวสันติ์  ปราบพุทจา 
 

  -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 อีกหรือไม่ 
   -  ไม่มีสมาชิกสภาเสนอชื่ออ่ืนอีก 
 

  -  หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่ออ่ืนอีกจะถือว่าสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร-
แม่ตาลเห็นชอบให้ นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

 

นายปริญญา สุวรรณศร  -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 และขอผู้รับรองจ านวน  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๒ ท่าน  
 

นายวสันติ์  ปราบพุทจา -  เสนอ นายศักดิ์ดา  อุปค า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
 

นายปริญญา สุวรรณศร -  ขอผู้รับรองจ านวน ๒ คน  ผู้รับรองคนที่  ๑  นายนเรศน์  ถาวร 
ประธานสภาเทศบาลฯ      ผู้รับรองคนที่  ๒  นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ 
 
 

  -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 อีกหรือไม่ 
   -  ไม่มีสมาชิกสภาเสนอชื่ออ่ืนอีก 
 

  -  หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่ออ่ืนอีกจะถือว่าสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร-
แม่ตาลเห็นชอบให้ นายศักดิ์ดา อุปค า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

 

นายปริญญา สุวรรณศร  -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 และขอผู้รับรองจ านวน  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๒ ท่าน  
 

นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง -  เสนอ นายวสันติ์  ปราบพุทจา   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 
 

นายปริญญา สุวรรณศร -  ขอผู้รับรองจ านวน ๒ คน  ผู้รับรองคนที่  ๑  นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง 
ประธานสภาเทศบาลฯ      ผู้รับรองคนที่  ๒  นายเจริญ  ญาสิทธิ์ 
 



๑๔ 
 

   -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 อีกหรือไม่ 
   -  ไม่มีสมาชิกสภาเสนอชื่ออ่ืนอีก 
 

  -  หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่ออ่ืนอีกจะถือว่าสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร-
แม่ตาลเห็นชอบให้ นายวสันติ์  ปราบพุทจา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 

 
 

นายปริญญา สุวรรณศร  -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 และขอผู้รับรองจ านวน  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๒ ท่าน  
 

นายนเรศน์  ถาวร  -  เสนอ นายชาญณรงค์  แสงบุญเรือง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
 

นายปริญญา สุวรรณศร -  ขอผู้รับรองจ านวน ๒ คน  ผู้รับรองคนที่  ๑  นายสมยศ  ไชยนันตา 
ประธานสภาเทศบาลฯ      ผู้รับรองคนที่  ๒  นายศักดิ์ดา  อุปค า 

 

  -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 อีกหรือไม่ 
   -  ไม่มีสมาชิกสภาเสนอชื่ออ่ืนอีก 
 

  -  หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่ออ่ืนอีกจะถือว่าสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร-
แม่ตาลเห็นชอบให้ นายชาญณรงค์  แสงบุญเรือง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 5 

 
 

นายปริญญา สุวรรณศร  -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 และขอผู้รับรองจ านวน  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๒ ท่าน  
 

นายสมยศ  ไชยนันตา -  เสนอ นายธนกฤต  สัญญาเขื่อน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 
 

นายปริญญา สุวรรณศร -  ขอผู้รับรองจ านวน ๒ คน  ผู้รับรองคนที่  ๑  นายอนุพงษ์  ธิรินทอง 

ประธานสภาเทศบาลฯ      ผู้รับรองคนที่  ๒  นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ 
 

  -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 อีกหรือไม่ 
   -  ไม่มีสมาชิกสภาเสนอชื่ออ่ืนอีก 
 

  -  หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่ออ่ืนอีกจะถือว่าสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร-
แม่ตาลเห็นชอบให้ นายธนกฤต  สัญญาเขื่อน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 

 
 

นายปริญญา สุวรรณศร  -  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 และขอผู้รับรองจ านวน  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ๒ ท่าน  
 

นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง -  เสนอ นายนเรศน์  ถาวร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 
 

นายปริญญา สุวรรณศร -  ขอผู้รับรองจ านวน ๒ คน  ผู้รับรองคนที่  ๑  นายวสันติ์  ปราบพุทจา 
ประธานสภาเทศบาลฯ      ผู้รับรองคนที่  ๒  นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ 

  -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7  อีกหรือไม่ 
   -  ไม่มีสมาชิกสภาเสนอชื่ออ่ืนอีก 
 

  -  หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่ออ่ืนอีกจะถือว่าสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร-
แม่ตาลเห็นชอบให้นายนเรศน์  ถาวร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 

 

  - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้แจ้งต่อที่ประชุมได้ทราบว่า คณะกรรมการแปร
ญัตติจ านวน 7 ท่านประกอบไปด้วยใครบ้าง 



๑๕ 
 

 นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 7 ท่าน      

มีดังนี้ 
   กรรมการแปรญัตติฯ คนที่  1 ได้แก่ นายสมยศ ไชยนันตา 
   กรรมการแปรญัตติฯ คนที่  2 ได้แก่ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ 
   กรรมการแปรญัตติฯ คนที่  3 ได้แก่ นายศักดิ์ดา อุปค า 
   กรรมการแปรญัตติฯ คนที่  4 ได้แก่ นายวสันติ์  ปราบพุทจา 

 กรรมการแปรญัตติฯ คนที่  5 ได้แก่ นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง 
   กรรมการแปรญัตติฯ คนที่  6 ได้แก่ นายธนกฤต  สัญญาเขื่อน 
   กรรมการแปรญัตติฯ คนที่  7 ได้แก่ นายนเรศน์  ถาวร 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - ดังนั้น ขอให้เลขานุการสภาฯ แจ้งนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๗ ท่านที ่
ประธานสภาเทศบาลฯ ได้รับการคัดเลือก เพ่ือท าการคัดเลือกประธานฯ และเลขานุการฯ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

   -  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๓  การก าหนดระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ   
แห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
(ข้อ ๔๙) 

นายปริญญา สวุรรณศร -  ต่อไปจะเป็นการก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอแปรญัตติฯ ขอให้ที่ประชุมได้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงครับ 
 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - การเสนอค าแปรญัตติ ต้องเสนอเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติโดยตรง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามระยะเวลาที่สภาฯ จะได้ร่วมกันก าหนดต่อไป โดยจะต้องก าหนดในวันและเวลา

ราชการ โดยต้องก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ผมขออนุญาตแสนอแนะ
ให้ท่านก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติในเวลากลางวัน หากท่านก าหนดทั้งวัน     
ทั้งคืน หมายความว่าในเวลากลางคืนท่านต้องมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับ หากมีผู้มา
ยื่นแปรญัตติในเวลากลางคืน ช่วงตี 1 ตี 2 แล้วไม่มีผู้มารับค าขอยื่นแปรญัตติ 
กลายเป็นว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ ซึ่งอาจจะถูกร้องเรียน และ
น าไปสู่การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  มาตรา 157 เพราะฉะนั้นการก าหนดขอให้ท่าน
ค านึงถึงความเสี่ยงของท่านด้วย หากจะให้ดีควรจะก าหนดวันละ 8 ชั่วโมง จ านวน 
3 วัน ขอเชิญที่ประชุมได้พิจารณาก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการยื่นเสนอ
ค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 
และก าหนดสถานที่ในการยื่นค าเสนอแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2554 ข้อ ๔๕ วรรคสาม ประกอบข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ต่อไป 

นายศักดิ์ดา  อุปค า  -  ขอเสนอระยะเวลาในการยื่นค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 จ านวน 3 วัน ดังนี้ 

   ๑)  เริ่มตั้งแต่วันพุธ ที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕๖6  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๒)  วันพฤหัสบดี ที่ ๑7 สิงหาคม ๒๕๖6  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 



๑๖ 
 

    3)  วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม ๒๕๖6  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑6.๓๐ น. 

รวมระยะเวลาการยื่นค าแปรญัตติ ๒4 ชั่วโมง โดยก าหนดสถานที่ยื่นเสนอค าขอแปร
ญัตติ คือ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 

นายปริญญา สวุรรณศร  -  ขอผู้รับรองจ านวน ๒ คน  ผู้รับรองคนที่ ๑  นายวสันติ์ ปราบพุทจา 
ประธานสภาเทศบาลฯ      ผู้รับรองคนที่ ๒  นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ 
 

  -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
 

  -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 
   -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษ ี  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง (นับรวม
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายปริญญา สุวรรณศร  -  ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  - สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตามที่ 

นายศักดิ์ดา  อุปค า       เสนอ  โปรดยกมือขึ้นครับ (12 เสียง) 
- สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตามที่  

นายศักดิ์ดา  อุปค า      เสนอ   โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี)  

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๑2 เสียง (นับรวมประธานสภา
เทศบาลฯ)  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี-  เห็นชอบก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖7 ดังนี้ 

   ๑)  เริ่มตั้งแต่วันพุธ ที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕๖6 เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   ๒)  วันพฤหัสบดี ที่ ๑7 สิงหาคม ๒๕๖6  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
   3)  วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม ๒๕๖6  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑6.๓๐ น. 

รวมระยะเวลาการยื่นค าแปรญัตติ ๒4 ชั่วโมง โดยก าหนดสถานที่ยื่นเสนอค าขอ
แปรญัตติ คือ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี  -ขอแจ้งนัดคณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ทั้ง ๗ ท่าน ประชุมครั้งที่ ๑ ในวันนี้ วันอังคาร ที่ ๑5 

สิงหาคม ๒๕๖6 เวลา 10.45 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
และขอพักการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕66 
ไว้ก่อน หากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ จะด าเนินการประชุมสภา
สมัยสามัญต่อจนเสร็จสิ้นวาระการประชุม 

 

นายปริญญา สุวรรณศร  - ณ เวลา 10.45 น. แจ้งพักการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖6 หากคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ประชุมคัดเลือกประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการฯ  พร้อมวันนัดประชุมครั้งต่อไปเรียบร้อย ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่าน
ร่วมประชุมจนเสร็จสิ้นวาระการประชุม 

 
 



๑๗ 
 

 นายปริญญา สุวรรณศร  - ขณะนี้เวลา 11.00 น. ผมนับองค์ประชุมแล้ว อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 
ประธานสภาเทศบาลฯ เสียง (นับรวมประธานสภาเทศบาล)จึงขอเริ่มการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖6 ต่อ ผมขอเชิญตัวแทนคณะกรรมการแปรญัตติ 
เป็นผู้แจ้งชื่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
และก าหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งต่อไปให้ที่ประชุมสภาเทศบาล
ทราบด้วย 

 

นายวสันติ์ ปราบพุทจา -  จากการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ครั้ งที่  ๑ เมื่อเวลา 10.45 น. ที่ผ่านมา 

คณะกรรมการได้คัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งได้แก่ นายวสันติ์     
ปราบพุทจา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ได้แก่ นายศักดิ์ดา อุปค า สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ส าหรับก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ ๒ คือ วันจันทร์ ที่ ๒1 สิงหาคม 
๒๕๖6 เวลา 10.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยจะมี
หนังสือแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง 

 

-  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

4.4 ญัตติการรับโอนทรัพย์สินที่จัดหาได้จากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด
ล าปาง ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2565ให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล ดังนี้ 

1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอ    
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง มูลค่า 1,625,000.-บาท ปีงบประมาณที่ได้มา พ.ศ. 
2552 ตามหนังสืออ าเภอห้างฉัตร ที่ ลป 0518/ว2493  ลงวันที่ 26 มิถุนายน 
2566 

2) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในบ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ต าบล    
ห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง มูลค่า 1,987,000.-บาท ปีงบประมาณ   
ที่ได้มา พ.ศ. 2556 ตามหนังสืออ าเภอห้างฉัตร ที่ ลป 0518/ว2493 ลงวันที่ 
26 มิถุนายน 2566 

3) ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บขยะอันตราย จ านวน 3 ตู้ หมายเลขครุภัณฑ์  
ลป.2561-0300-067, ลป.2561-0300-068,  ลป.2561-0300-069 ตาม
หนังสือส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง ด่วนที่สุด ที่ 
ลป 0014.2/ว900 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 

4) ครุภัณฑ์การเกษตร ตู้เครื่องชั่งแบบสองหน้า ขนาด 60 กิโลกรัม 
จ านวน 3 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ลป.2561-0600-067,  ลป.2561-0600-
068,  ลป.2561-0600-069 ตามหนังสือส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0014.2/ว900 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 
2566 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 นายปริญญา สุวรรณศร - ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ในการรับโอน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ทรัพย์สินที่จัดหาได้จากการใช้จ่ ายงบประมาณของจังหวัดล าปาง ในช่วง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2565  ให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบลห้างฉัตร     
แม่ตาล  จ านวน 4 รายการ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงต่อสภาทราบ เพ่ือ
พิจารณา  

 

นางอ าไพ  อวนศรี - เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ญัตตินี้เป็นการรับโอนทรัพย์สิน 
นายกเทศมนตรีฯ  ที่จัดหาได้จากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดล าปาง ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.

2552 -2565 ให้ เป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3  
และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 
กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือ
ภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง มูลค่า 1,625,000.-บาท  ปีงบประมาณที่ได้มา พ.ศ. 2552 ตาม
หนังสืออ าเภอห้างฉัตร ที่ ลป 0518/ว2493  ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 

2) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในบ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ต าบลห้างฉัตร 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง มูลค่า 1,987,000.-บาท  ปีงบประมาณท่ีได้มา พ.ศ. 
2556 ตามหนังสืออ าเภอห้างฉัตร ที่ ลป 0518/ว2493 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 
2566 

3) ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บขยะอันตราย จ านวน 3 ตู้ หมายเลขครุภัณฑ์  
ลป.2561-0300-067, ลป.2561-0300-068,  ลป.2561-0300-069 ตาม
หนังสือส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 
0014.2/ว900 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 

4) ครุภัณฑ์การเกษตร ตู้เครื่องชั่งแบบสองหน้า ขนาด 60 กิโลกรัม จ านวน 
3 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์  ลป.2561-0600-067,  ลป.2561-0600-068,   
ลป.2561-0600-069 ตามหนังสือส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดล าปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0014.2/ว900 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566   

 

จึงขอน าเรียนทางสภาทราบและขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลได้ชี้แจง
เพ่ิมเติมต่อสภา เพ่ือให้สภาได้พิจารณา ขอเชิญค่ะ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี -  เรียนท่านประธานสภา เทศบาลได้รับหนังสือจากอ าเภอห้างฉัตร และส านักงาน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง  เกี่ยวกับการด าเนินการมอบ

ครุภัณฑ์ให้เรา ผมทราบข้อมูลจากผู้ด าเนินการในช่วงเวลานั้น ในส่วนของถนนเป็น
งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ได้ก่อสร้างถนนให้ทุกพ้ืนที่รวมถึงเทศบาลเรา ได้รับ
มาสองโครงการ ผมจะได้ให้ท่าน ผอ.กองช่างได้ชี้แจงเพ่ิมเติม ในส่วนของครุภัณฑ์    
ตู้เก็บขยะอันตราย และตู้เครื่องชั่งแบบสองหน้า ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปางได้ท าหนังสือแจ้งว่าได้น าครุภัณฑ์ดังกล่าวมาจัดอบรมให้กับ
หมู่บ้านน าร่อง 3 หมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว บ้านแพะดอนสัก บ้านขามแดง การจัดอบรม



๑๙ 
 

 ดังกล่าวมีครุภัณฑ์ที่มอบให้แก่หมู่บ้านหมู่บ้านละสองอย่าง มอบตั้งแต่ปี 2561 และ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปางได้ท าหนังสือแจ้งเมื่อ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ว่าให้เทศบาลเรารับมอบครุภัณฑ์ดังกล่าว งานที่เกี่ยวข้อง
คืองานพัฒนาชุมชน ได้ท าหนังสือแจ้งไปยังหมู่บ้านช่วยส ารวจว่าครุภัณฑ์ดังกล่าว  
ยังมีอยู่ สามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่ เพราะโดยหลักเกณฑ์ตามระเบียบของท้องถิ่น
การรับมอบครุภัณฑ์จากหน่วยงานอื่นที่มีผู้มอบหรือุทิศให้ ต้องรับผ่านทางสภา อปท. 
เพราะจะมีภาระผูกพันตามมาคือการดูแล ซ่อมแซมบ ารุงรักษา เทศบาลจึงต้องขอ
ความเห็นชอบจากสภา  ผมขอแยกประเด็นสองด้าน คือถนน และครุภัณฑ์ และ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ท าหนังสือไปแล้วได้รับการตอบกลับมาว่า ครุภัณฑ์ได้ช ารุด
เสียหายตามสภาพและระยะเวลาการใช้งาน ประกอบกับหมู่บ้านไม่ทราบว่าเป็น
ครุภัณฑ์ของทางราชการที่ต้องเก็บรักษา เมื่อเห็นว่ามีสภาพช ารุดเสียหาย ใช้การ
ไม่ได้ จึงไม่ได้เก็บรักษาไว้ ข้อเสนอของผม ในเมื่อครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถระบุ
ตัวตน ว่ายังสภาพการใช้งานได้หรือไม่ และหากรับมาแล้ว ครุภัณฑ์จะเข้าสู่การดูแล 
บ ารุงรักษาซ่อมแซมก็ไม่ได้ เพราะมีแต่ชื่อ ผมจึงมองว่าไม่ควรรับ แต่ในส่วนของถนน
หนทาง ยังได้ใช้ประโยชน์อยู่ และได้มีการก่อสร้าง ของเทศบาลทับไปบ้างบางส่วน 
จึงกลายเป็นครุภัณฑ์ของเราไปแล้ว จึงเห็นควรรับ และแยกประเด็นในการพิจารณา 
ขอบคุณครับ 

 

นายทวิช จ าปาวัน - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และท่านผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เทศบาลได้รับหนังสือจากอ าเภอ   
ห้างฉัตร เรื่องการโอนทรัพย์สินที่จัดหาได้จากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด
ล าปาง ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2565 ซึ่งอ าเภอมีแค่บัญชีโครงการมาให้ 
ไม่ได้ระบุว่าโครงการก่อสร้างถนนสองเส้นนี้ ด าเนินการตั้งแต่จุดไหนถึงจุดไหน ใช้
งบประมาณของจังหวัดมีชื่อว่างบประมาณอะไร ไม่ได้บอกพิกัด ความยาว ความ
กว้างของถนน มีแค่ชื่อโครงการ กองช่างจึงได้ออกตรวจสอบ ถนนสองเส้นนี้ ตั้งอยู่
บ้านแม่ฮาว หมู่  3 ประกอบด้วย ถนน คสล. 1 เส้น และโครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลติกท์ 1 เส้น ดังนั้นเมื่อประมาณต้นเดือนสิงหาคม ผมได้         
เรียนเชิญท่านสมาชิกสภา เขต 1 ทั้ง 6 ท่าน ไปช่วยกันตรวจสอบว่าจะใช่ถนน    
สองเส้นนี้หรือไม่ ได้ข้อสรุปถนนสองเส้นดังกล่าว ตามรูปภาพที่ได้แนบไปในระเบียบ
วาระการประชุม เส้นที่ 1 ถนนเส้นหน้าวัดต้นซ้อ บ้านแม่ฮาว เป็นถนน คสล.เดิม 
ปัจจุบันได้เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว น่าจะได้รับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจต่อมาหลังจากที่ทางจังหวัดได้มาก่อสร้างถนน คสล. 
ให้  เส้นที่ 2 คือเส้นทางไปบ้านนายสมยศ ใจค า คือหน้าวัดผ่านไปบ้านสมยศ      
(ทางบ้านเหนือ) ครับ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี -  ผมได้หารือกับทางกองช่างเบื้องต้นว่า เราลองประมาณการ ณ ช่วงนั้นถึง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ระยะทางของถนน งบประมาณ  จึงได้เส้นทางสองเส้นนี้มา ผมว่า เป็นถนนที่อยู่ใน

เขตของเราอยู่แล้ว และอาจจะมีการใช้งบประมาณของเราไปท าทับไปบางส่วนแล้ว 
ในการพิจารณาผมขอให้ท่านสมาชิกสภาได้อภิปรายว่า จะพิจารณารับ หรือไม่รับ 
แยกถนนทั้งสองเส้น หรือแยกเฉพาะถนนกับครุภัณฑ์ หรือพิจารณารวมทั้งหมด 

 
 



๒๐ 
 

 นายปริญญา สุวรรณศร - ผมขอสอบถามทางท่านสมาชิกสภาว่า จะพิจารณารับหรือไม่รับ แยกทีละข้อ 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือแยกถนนกับครุภัณฑ์ หรืออย่างไร ให้ท่านสมาชิกได้เสนอครับ 
 

นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง - จากที่ได้รับฟังท่านนายกฯ ท่านหัวหน้าส านักปลัด และท่าน ผอ.กองช่างมา ผม   
คิดว่าควรจะแยกพิจารณาออกเป็นถนน กับ ครุภัณฑ์ ในส่วนของครุภัณฑ์ในส่วนตัว
ผมมองว่า ไม่ควรจะรับ เพราะระยะเวลาล่วงเลยมานาน และจะต้องมีการติดตาม
ครุภัณฑ์หากเรารับไป แต่เราไม่รู้เรื่องเลยเอาครุภัณฑ์ไปลงที่หมู่บ้านแต่จะให้ทาง
เทศบาลมารับ มันเป็นไปไม่ได้ แต่ถนนเรายังเห็นว่า มีเส้นทางอยู่ พ่ีน้องประชาชน  
ยังได้ใช้งานอยู่ จึงควรรับไว้ครับ 

 
นายปริญญา สวุรรณศร  -  ขอผู้รับรองจ านวน ๒ คน  ผู้รับรองคนที่ ๑  นายศักดิ์ดา  อุปค า 
ประธานสภาเทศบาลฯ      ผู้รับรองคนที่ ๒  นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง 
 

  -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
 

นายวสันติ์ ปราบพุทจา - ผมขอน าเรียนว่า ถนนเส้นลาดยาง ค่อนข้างชัดเจนในรายละเอียด แต่อีกเส้นทางที่
เป็น คสล. ควรจะเป็นเส้นทางหล่ายน้ าไปห้างฉัตรเหนือ อยากจะให้พิจารณาให้ถูกต้อง
ก่อนรับไว้ครับ 

 

นายทวิช จ าปาวัน - สรุปเป็นเส้นทางบ้านหล่ายน้ าไปบ้านห้างฉัตรเหนือนะครับ ถนน คสล.เส้นนี้ มีการ
ก่อสร้างทับไปบ้างแล้ว จากงบของเทศบาล ขอบคุณส าหรับข้อมูลครับ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ถนนที่ได้รับมอบมานั้น ช่วงปี 2552 ซึ่งเราก าลังยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาล 
ผมและท่านสมาชิกสภาหลายท่านก็ยังไม่ได้เข้ามาท างาน ณ ตรงนี้ ผมจึงได้มอบหมาย
ให้ท่าน ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่างช่วยตรวจสอบอีกด้าน ตามที่ท่านที่ปรึกษา
นายกฯ ได้ชี้แนะ  ผมว่าถนนสองเส้นนี้อยู่ในหมู่บ้านแม่ฮาว และพ่ีน้องชาวบ้านก็ได้ใช้
ประโยชน์ ผมเห็นว่าควรรับไว้ แต่ส่วนครุภัณฑ์ ตามที่ท่าน สท.อาทิตย์ว่า ปัจจุบันเรา
ไม่ทราบว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวไปอยู่ไหน อย่างไร สภาพเป็นเช่นไร หากรับไว้ก็ต้องไปตาม
หาให้เจอ และต้องมาดูสภาพอีก ผมเห็นควรว่า ควรรับถนน และแยกการพิจารณาเป็น
สองประเภท แยกถนน กับ ครุภัณฑ์ครับ 

 

นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง - ส าหรับญัตตินี้ผมเห็นชอบที่จะรับมอบถนนสองเส้นนี้ไว้ เพราะเป็นถนนที่ชาวบ้านได้
ใช้สัญจรไปมา และอยู่ในเขตพ้ืนที่ของเราอยู่แล้ว ในส่วนของครุภัณฑ์ ผมว่า ไม่ควรรับ 
เพราะได้มีหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านทั้งสามหมู่บ้านมาแล้วว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวช ารุด
เสียหาย ไม่มีสภาพที่สามารถใช้การได้ ผมจึงเห็นควรว่า ไม่ควรรับไว้ ขอบคุณครับ 

 

นายปริญญา สวุรรณศร - ผมขอมติที่ประชุม ในการรับโอนทรัพย์สินที่จัดหาได้จากการใช้จ่าย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณของจังหวัดล าปาง ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2565  โครงการ

ถนน ตามหนังสืออ าเภอห้างฉัตร ที่ ลป 0518/ว2493  ลงวันที่ 26 มิถุนายน 
2566 จ านวน 2 โครงการ 

1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง มูลค่า 1,625,000.-บาท  ปีงบประมาณท่ีได้มา พ.ศ. 2552  



๒๑ 
 

 2) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในบ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ต าบลห้างฉัตร 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง มูลค่า 1,987,000.-บาท  ปีงบประมาณท่ีได้มา พ.ศ. 
2556  

  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
  

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ    - สมาชิกสภาท่านใด  “เห็นชอบรับมอบโอนทรัพย์สิน ถนน ตามหนังสือ

อ าเภอห้างฉัตร ที่ ลป 0518/ว2493  ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 จ านวน 2 
โครงการ”          โปรดยกมือขึ้นครับ (12 เสียง) 

- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบรับมอบโอนทรัพย์สิน  ถนน ตามหนังสือ
อ าเภอห้างฉัตร ที่ ลป 0518/ว2493  ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 จ านวน 2 
โครงการ”          โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

 
มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 เสียง (นับรวมประธานสภา

เทศบาลฯ), ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- เห็นชอบรับโอนทรัพย์สินที่
จัดหาได้จากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดล าปาง ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.
2552-2565 ให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ตามหนังสือ
อ าเภอห้างฉัตร ที่ ลป 0518/ว2493  ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ดังนี้  

1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอ    
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง มูลค่า 1,625,000.-บาท  ปีงบประมาณที่ได้มา พ.ศ. 
2552  

2) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในบ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ต าบลห้างฉัตร 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง มูลค่า 1,987,000.-บาท  ปีงบประมาณที่ได้มา 
พ.ศ. 2556 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนของการรับมอบครุภัณฑ์ท้ังสองรายการ คือตู้เก็บ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขยะอันตรายทั้งสามตู้ และเครื่องชั่งทั้งสามเครื่อง ในส่วนของตรงนี้ขอน าเรียน 

โครงการดังกล่าวส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มาจัดโครงการ
ตั้งแต่ปี 2561 จากนั้นได้น าวัสดุ ครุภัณฑ์ มามอบให้ชุมชนหมู่บ้านที่เข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย คงมา   
มอบให้หมู่บ้านไปด าเนินการ ตั้งแต่ปี 2561–2566 ของบางอย่างก็ได้สูญหาย     
ไปบ้าง ช ารุดเสียหาย เพราะไม่ได้ใช้ประโยชน์ และในปี 2566 ได้มีหนังสือมายัง
เทศบาลว่า จะรับมอบครุภัณฑ์หรือไม่ เราต้องมาดูในส่วนของระเบียบกฎหมาย     
การรับมอบครุภัณฑ์ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1628 
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล พัสดุนั้น ถ้าการ
กระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุ
หรือสิทธินั้นๆ ได้ ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น แต่เราได้ตรวจสอบแล้ว 



๒๒ 
 

 มีหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านทั้งสามหมู่บ้าน หมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ 6 แจ้งมาว่า ครุภัณฑ์
ดังกล่าวช ารุดเสียหาย ไม่มีสภาพที่สามารถใช้การได้ เมื่อตัวตนหรือสภาพของการใช้
ประโยชน์ไม่คุ้มค่ากับการรับมาเพ่ือใช้ประโยชน์ เป็นอ านาจของทางสภา ที่จะไม่รับ 
ถูกต้องด้วยเงื่อนไข ไม่ได้ชี้น า ท่านจะรับไว้บางส่วน หรือไม่รับทั้งหมด  หากเสียหาย
ช ารุด จะซ่อมแซมหากมีตัวตนก็สามารถท าได้ แต่ ณ วันนี้เราไม่เห็นสภาพของ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเลย ส่วนในการแก้ไข หากตอบไปว่า ไม่รับ ทางส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงไปด าเนินการตามระเบียบ คงจะไปตัด
จ าหน่าย  

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมได้ดูจากหนังสือจากหมู่บ้านที่ได้แนบเข้ามา ทาง
หมู่บ้านได้แจ้งว่า ไม่มีครุภัณฑ์นี้แล้ว ทางสมาชิกสภาหรือเทศบาลก็ไม่เห็นครุภัณฑ์    
ตัวนี้เลย หากเรารับไว้แล้วในวันข้างหน้าการสานต่อ มีการสืบหาครุภัณฑ์ว่าอยู่ตรงไน 
ผมเห็นว่า ไม่ควรรับ  เราไม่รู้เรื่องเลย ว่าอบรมตอนไหน โครงการใด งบประมาณเท่าใด 
ส่วนตัวผม ผมไม่รับ 

 

นายปริญญา สุววรณศร - ขอเรียนสอบถาม หากวันนี้เราไม่รับโอน แต่หากอนาคตมีการหาซากครุภัณฑ์เจอ เรา
สามารถท าหนังสือขอรับโอนทีหลังได้หรือไม่ 

 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - หากมีซากครุภัณฑ์ให้เราเห็น ต้องดูสภาพของว่า มีประโยชน์ควรรับไว้หรือไม่ ถามว่า 
เลขานุการสภาเทศบาล รับได้หรือไม่ รับได้ แต่จะรับต้องดูว่าสมบูรณ์หรือไม่ สามารถซ่อมแซมได้หรือไม่ 

ยกตัวอย่าง ครั้งก่อนที่เรารับโอนฝายสองตัว ฝากตัวหนึ่งสภาพดี ใช้งานได้ เรารับโอน 
ส่วนอีกฝาย มีซาก แต่ไม่สามารถใช้การได้ เราก็ไม่รับโอน เพราะไม่เกิดประโยชน์ที่จะ
มาใช้งาน 

 

นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ - ในญัตติ ข้อ 4.4 (3) และ (4) ผมคิดว่าไม่ควรรับ เพราะผ่านมาหลายปีแล้วเพ่ิงมาแจ้ง 
ผมว่าไม่ควรรับ 

 

นายวสันติ์ ปราบพุทจา - ฝากถามท่านปลัดหรือ ผอ.กองคลัง หากเรารับ จะเป็นเช่นไร 
 

นางเพลินพิศ สองแคว - ครุภัณฑ์หากไม่มีซาก แล้วสภาไปรับ รับแล้วต้องมีการท าทะเบียนคุม แต่ไม่มีของให้
ท าทะเบียนคุม ถามว่ามีผลหรือไม่ มีค่ะ ต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคา แต่ของไม่มีให้คิด 
ไม่ควรรับมาค่ะ 

 

นายปริญญา สวุรรณศร - หากไม่มีสมาชิกอภิปรายแล้ว ผมขอมติที่ประชุม ในการรับโอนทรัพย์สินที่จัดหาได้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ จากการใช้จ่าย งบประมาณของจังหวัดล าปาง ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2552 -

2565  ตู้เก็บขยะอันตราย และตู้เครื่องชั่งแบบสองหน้า ตามหนังสือส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0014.2/ว900 
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 จ านวน 2 รายการ  

   1) ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บขยะอันตราย จ านวน 3 ตู้ หมายเลขครุภัณฑ์  
ลป.2561-0300-067,  ลป.2561-0300-068,   ลป.2561-0300-069 

   2) ครุภัณฑ์การเกษตร ตู้เครื่องชั่งแบบสองหน้า ขนาด 60 กิโลกรัม จ านวน 
3 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์  ลป.2561-0600-067,  ลป.2561-0600-068,   
ลป.2561-0600-069 

  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 



๒๓ 
 

 
  

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑2 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ    - สมาชิกสภาท่านใด  “เห็นชอบรับมอบโอนทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ จ านวน       

2 รายการ ตามหนังสือส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง 
ด่วนที่สุด ที่ ลป 0014.2/ว900 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566”     
       โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบรับมอบโอนทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์จ านวน     
2 รายการ ตามหนังสือส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง 
ด่วนที่สุด ที่ ลป 0014.2/ว900 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566”       
      โปรดยกมือขึ้นครับ (12 เสียง) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 เสียง (นับรวมประธานสภา
เทศบาลฯ), เห็นชอบ-ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- ไม่เห็นชอบในการรับโอนทรัพย์สิน
ที่จัดหาได้จากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดล าปาง ในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ.2552-2565 ให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ตาม
หนังสือส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง ด่วนที่สุด      
ที่ ลป 0014.2/ว900 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ดังนี้  

 1) ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บขยะอันตราย จ านวน 3 ตู้ หมายเลขครุภัณฑ์  ลป.
2561-0300-067,  ลป.2561-0300-068,   ลป.2561-0300-069 

 2) ครุภัณฑ์การเกษตร ตู้เครือ่งช่ังแบบสองหน้า ขนาด 60 กิโลกรัม จ านวน 3 
เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์  ลป.2561-0600-067,  ลป.2561-0600-068,   
ลป.2561-0600-069 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - ผมขอแจ้งในส่วนของการบริหารงานของเทศบาล ให้สภาได้รับทราบ เทศบาลมี
โครงการและงบประมาณต่างๆเข้ามาในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
สิ้นปีงบประมาณ ทางฝ่ายงบประมาณจะสรุปว่าในปีงบประมาณได้งบประมาณอะไร
มาบ้าง และตามที่ได้แจ้งไปว่า การประสานขอรับงบประมาณจาก สสส. ในเรื่องของ
การบริหารเรื่องขยะในชุมชน มีบ้านหัวหนอง ยังไม่ได้เข้าร่วม ส่วนอีก 6 หมู่บ้าน  
เข้าร่วมทุกบ้านและในขณะนี้ได้เกิดสภาชุมชน มีการเปิดบัญชี ทาง สสส. เอง      
แบ่งงบประมาณมาลงชุมชน จ านวน 3 ครั้ง/ปี ตอนนี้เงินงวดแรกเข้าแล้ว ในปีนี้
ประเด็นร่วมกันคือ การจัดการขยะในชุมชน ส่วนปีที่ 2 และปีที่ 3 หากหมู่บ้าน
ต้องการของบประมาณท าต่อเนื่อง สามารถขอได้และจะน าไปท าเรื่องอ่ืนได้หรือไม่ 
สามารถท าได้ ในปี 2567 ท่านนายกฯ ก็ได้ประชุมและมอบนโยบายไปว่า งบ สสส. 
ตรงนี้อยากให้มาจัดการเรื่องขยะก่อน ปัจจุบัน ค่าขยะ ที่ต้องจ่ายให้ อบจ.ล าปาง 
จากตันละ 260 บาท เป็น 350 บาท เมื่อค่าขยะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จึงต้องมี
กระบวนการเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งตรงนี้ เองไม่ใช่งบของเทศบาล เป็นการดึง
งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนเข้ามา ให้ชุมชนบริหารจัดการขยะ ในส่วนของการ
ท างาน ท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้ผม พร้อมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและ



๒๔ 
 

 ทีมงานอีก 3 คน เป็นทีมประสานกับหมู่บ้านและ สสส. ในส่วนของรายละเอียด      
เชิญหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปชี้แจงต่อครับ 

 

นายกฤษฎา เทพภาพ - เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในรายละเอียดของโครงการ 
สสส. เป็นงบประมาณตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้
ประสานงานกับ สสส. ซึ่งได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการหมู่บ้านละ 
11,3000.-บาท รวม 6 หมู่บ้าน เกือบแจดแสนบาทต่อปี คาดว่าหากปีนี้ท าได้ดี     
ก็จะไปต่อได้ในปีที่สองและปีที่สาม จะท าให้ลดทรัพยากรในการใช้งบประมาณของ
เทศบาลเรา เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเรา ท่านนายกฯ ก็เล็งเห็นความส าคัญและ
ประสานงานเพ่ือขอรับงบประมาณให้กับหมู่บ้าน ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับจะ
ส่งตรงไปที่หมู่บ้าน การเบิกจ่ายไปที่หมู่บ้าน การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีครับ ส่วนใหญ่จะ
เป็นการอบรมให้ความรู้ ภายใต้กลไกสภาผู้น าชุมชน ทราบว่าบ้านแม่ฮาว และบ้าน
ปันง้าว ท่านสมาชิกได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภาผู้น าชุมชนด้วย ในส่วนของทีมงาน
ของเทศบาล ประกอบด้วย หัวหน้าจิรัฏฐ์, ผมนายกฤษฎา, ศรันยา, พิชชาภา และ
แพรวพิมล จะลงพ้ืนที่พบปะพูดคุยในการเบิกจ่าย ตอนนี้งบประมาณโอนเข้ามาแล้ว 
จะโอนเข้ามาสามครั้ง ครั้งแรกและครั้งที่สอง ครั้งละ 50,000. -บาท ครั้งที่ 3 
จ านวน 13,000.- บาท การจัดกิจกรรมตามโครงการ มีการรายงานส่ง ทางทีมงาน
จะลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะอธิบายในการท างานรายงานในส่วนตรงนี้ ก็ไม่เป็นที่น่ากังวลใจ
ใดๆ นะครับในส่วนของงบประมาณที่เราจะได้ด าเนินการร่วมกัน ในวันที่ 1-2 
สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ผมและหัวหน้าจิรัฏฐ์ พร้อมหมู่บ้าน ได้ไปอบรมเรื่องของ
การบริหารงบประมาณ และทางทีมงานของเทศบาลจะลงพ้ืนที่ในวันที่ 21 -25 
สิงหาคม 2566 ลงพ้ืนที่ไปชี้แจงเรื่องเอกสาร การรายงาน การใช้จ่ายงบประมาณ 
เพ่ือท าให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส ขอบคุณครับ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - วันนี้ได้รับทราบจากการประสานจากทาง สจ. ว่าได้งบประมาณจาก อบจ.
ล าปาง ที่จะมาท าโครงการในพ้ืนที่ หมู่ 7 บ้านปันง้าว และการปรับปรุงแสงสว่าง
โซลาเซล ในสวนอนันตยศ และการเทลานตากข้าว บ้านหมู่ 2 บ้านห้างฉัตรเหนือ 
ชื่อโครงการเป็นเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตร แต่พ้ืนที่ที่จะก่อสร้างจริงๆ คือพ้ืนที่บ้าน
แม่ฮาว หมู่ 3 ตามแนวเขต จึงได้น าเรียนต่อสภาทราบ หากมีความชัดเจนจะแจ้ง
ท่านทราบอีกครั้ง และอีกเรื่อง การด าเนินการขอใช้ที่ดินเพ่ือโรงเรียนผู้สูงอายุ ท่าน
นายกฯ ได้ให้นโยบายและก าชับว่า จะท าอย่างไรให้ได้ที่ดินตรงนั้นมาขับเคลื่อน
โรงเรียนผู้สูงอายุของเราหรือกิจการของผู้สูงอายุ ที่มีความเข้มแข็ง ได้รับรางวัล
มากมาย แต่ปัญหาที่เราจะเข้าไปพัฒนาได้ไม่เพียงพอ ปัจจุบันเทศบาลจึงแบ่ง
โครงการออกเป็นสองอย่าง คือ 1) เข้าร่วมโครงการกับกรมธนารักษ์ “โครงการน าที่
ราชพัสดุมาสนับสนุน อปท. ในการพัฒนาสวัสดิการทางเลือกส าหรับผู้สูงอายุ ”  
พ้ืนที่ประมาณ 11 ไร่ 2 งาน 63.75 ตารางวา ส าหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ สนามกีฬา
ผู้สูงอายุ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุ ใช้ พ้ืนที่ประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 
36.25 ตารางวา อีกข้อคือ ขอใช้พ้ืนที่ทั้งแปลง ทั้งหมด 14 ไร่ ท่านนายกฯ อยาก
ขอใช้ทั้งหมด เพ่ือไว้ส าหรับจัดการศึกษาของท้องถิ่นของเราด้วย ไม่ว่าจะเป็นการ
ย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตอนนี้ก าลังจะท าโครงการเข้าไปเพ่ือขอ แต่ส่วน



๒๕ 
 

 โครงการแรกของผู้สูงอายุ ได้ท าไปขอที่ธนารักษ์ และได้รับการส่งต่อไปที่กรมธนารักษ์
เรียบร้อยแล้ว จึงน าเรียนทางสภาได้รับทราบเบื้องต้น 

- ขอแจ้งนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. 2566  เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และ วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ พร้อม
พิจารณาตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ในวันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 
09.30 น. ส าหรับหนังสือแจ้งนัดจะส่งให้ท่านสมาชิกอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

 

 - ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ขอน าเรียนต่อจากท่านหัวหน้าส านักปลัด เรื่องพ้ืนที่ ผมมีความเป็นห่วง เคยเสนอ
ในที่ประชุมว่า พ้ืนที่ตรงนี้ได้พูดคุยกันโดยตลอด แต่ไม่มีความชัดเจนในเรื่องแนวเขต 
ในทุกวันนี้การท าแนวเขตไม่ทราบว่าท าไปถึงไหน ฝ่ายนิติกร ได้ด าเนินการถึง
ตรงไหน การท าแนวเขตในพ้ืนที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลแล้ว 
ปัจจุบันเทศบาลต าบลห้างฉัตร และเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ระหว่างที่มีปัญหา
คือสองทิศ ทิศเหนือ บ้านแม่ฮาว ซอยหน้าปั๊มน้ ามัน มีบ้านสองหลังเป็นพ้ืนที่ของ  
หมู่ 3 บ้านแม่ฮาว แต่ปัจจุบันไปอยู่ในพ้ืนที่ของหมู่ 2 บ้านห้างฉัตร ซึ่งคาดว่าจะมี
เพ่ิมอีก ส่วนทางทิศใต้ ติดบ้านขามแดง ตั้งแต่ธนาคารออมสินไป และฝั่งที่ติดกับ
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กลายเป็นพ้ืนที่ หมู่ 2 ไปทั้งหมด จึงขอให้นิติกร ลงพ้ืนที่ 
จะท าให้เป็นผลดีกับเทศบาล ทั้งในเรื่องการจัดเก็บภาษี เราไม่ได้ไปลุกล้ าเขา แต่เขา
มาลุกล้ าเรา จึงขอให้เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการด้วย สิ่งตรงนี้เป็นเรื่องละเอียด อยากให้
มาช่วยกัน วางแนวเขตให้ชัดเจน อยากให้เริ่มตั้งแต่วันนี้เลย ผมจะติดตามเรื่องแนว
เขตอย่างต่อเนื่อง อยากให้ท่านสมาชิกช่วยดูด้วยเรื่องพ้ืนที่ทับซ้อนกัน บางบ้านอยู่
บ้านแม่ฮาวมาแต่เกิด 30-40 ปี อยู่ ๆ ก็มีหนังสือให้ไปท าเรื่องย้ายเข้าไปอยู่ในเขต
เทศบาลห้างฉัตร จึงขอให้ท่านลงพื้นที่ตรวจสอบดูด้วย  

 

นางอ าไพ  อวนศรี - เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องเก่ียวกับแนวเขต  
นายกเทศมนตรีฯ มีหนังสือมาให้เราแต่งตั้งคณะกรรมการเรื่องเกี่ยวกับพ้ืนที่ทับซ้อน ในส่วนของ

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้แต่งตั้ง นายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง ในส่วนของ
เทศบาลต าบลปงยางคก เทศบาลต าบลห้างฉัตร เทศบาลต าบลเวียงตาล ก็ได้รับ
หนังสือ เพราะพ้ืนที่มีความทับซ้อนกันหมด ทางกระทรวงมหาดไทย รับหนังสือจาก
จังหวัด จึงได้มีหนังสือให้แต่งตั้งคณะกรรมการ เทศบาลเราได้รับหนังสือจากอ าเภอ
ห้างฉัตร จากเทศบาลต าบลปงยากคก  ขอรายชื่อคณะกรรมการ เทศบาลได้แต่งตั้ง
และแจ้งไปแล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือเชิญให้ไปประชุม พูดคุยกัน พ้ืนที่ทับซ้อนกัน เป็น
การรุกล้ าในเรื่องภาษี หากภาษีได้รับมาก ก็มีผลต่อค่าตอบแทนของคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภา  

 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ผมขออนุญาตแจ้งท่านหัวหน้าส านักปลัด ให้ถ่ายเอกสารหนังสือฉบับท่ีท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ แจ้ง ให้สภาทราบด้วย ในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 นายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง - น าเรียนต่อจากท่านนายกฯ ผมได้ประสานไปทางท่านนายกฯ เทศบาลต าบล         
ปงยางคก ก็ได้รับค าตอบว่า ยังไงก็เหมือนเดิม ผมจึงตอบไปว่า ไม่ขอรับหลักการ 
คณะกรรมการยังไม่ทราบรายละเอียด ทางปงยางคกจะยึดเอาตามเดิม  สมัยท่าน
ก านันปงยางคกคนเก่า ที่ได้ไปลงพ้ืนที่ส ารวจกัน ก็ไม่ส าเร็จ ตามหลักเกณฑ์ที่ท่าน
นายกฯแจ้ง ก็เห็นว่ามีแนวทางไปได้ ให้เอาพ้ืนที่ตามความเป็นจริง เรื่องเดิมที่พูดคุย
กันไป ควรวางไว้ก่อน แนวใหม่ตามที่ได้วางหลักการไว้ ควรมาพูดคุยกัน ให้ส าเร็จ   
ในฐานะที่ท่านนายกฯ แต่งตั้งผมไปเป็นกรรมการ แต่ผมก็ต้องขอข้อมูลจากพวกเรา 
จากท่านสมาชิก ท่านผู้ใหญ่บ้าน และขอให้ท่านปลัดแต่งตั้งคณะกรรมการจากพ้ืนที่
เรา ให้มาพูดคุยกัน สรุปพื้นท่ีของเรา และเรื่องต่อรองกับเทศบาลอ่ืนๆ ค่อยไปพูดคุย
กันอีกที ต้องเอาแผนที่ของเทศบาลเราเป็นหลัก และไปยืดหยุ่นกันได้อย่างไร สมมุติ 
เช่น เทศบาลต าบลปงยางคก ติดบ้านท่านบุญชู แต่ก็จะลามไปถึงบ้านนางแล ของ  
ปงยางคกอีก ก็ไม่สมควรท า ผมได้พูดคุยกับทางกองคลัง ว่าต้องการพ้ืนที่ในการ
จัดเก็บภาษี ก็ไม่สามารถท าได้  ทุกวันนี้จึงเกิดปัญหา ทุกวันนี้ถึงจะแต่งตั้ ง
คณะกรรมการระดับอ าเภอ แต่หากไม่ยืดหยุ่นให้กันก็ไม่จบครับ และเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรและเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล มีกฏษฎีกา ประกาศไว้ เทศบาลต าบล
หา้งฉัตร เคยเป็นสุขาภิบาล ซึ่งมีพ้ืนที่จ ากัด คนบ้านแม่ฮาว จะทราบดี ข้ามมาจะถึง
แค่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านแม่ฮาว ต่อมาลุกล้ ามาถึงปั๊มน้ ามัน ปัจจุบันลุกล้ ามาถึงแยกไป
บ้านแพะดอนสัก เกิดอะไรขึ้น เทศบาลต าบลห้างฉัตร ต้องการพ้ืนที่ความเจริญ  
ปัจจุบันพื้นที่มีความเจริญขึ้นแล้ว ก็มีการลุกล้ า อยากขอกองช่าง ท าแผนที่ให้ชัดเจน 
ตอนเทศบาลเรายกฐานะ ท าเอกสารอย่างดี ชัดเจน แต่พอส่งเรื่องไป ตอบกลับมาว่า 
ให้ใช้แนวเขตเดิมไปก่อน จึงท าให้มีปัญหาจนมาถึงทุกวันนี้ เรามีปัญหาทุกด้าน กับ
ทุก อปท. แต่ที่มีปัญหามากที่สุดคือเทศบาลเรากับเทศบาลต าบลห้างฉัตร แต่ผม  
มองว่า ให้แต่งตั้งกรรมการภายในเทศบาล พูดคุยให้ชัดเจน สรุปกันตามแผนที่เรา 
ก่อนที่จะให้ผมไปพูดคุยกับเทศบาลอ่ืน อบต.อ่ืน ในพ้ืนที่เราได้เปรียบ เพราะแผนที่
เป็นของเรา แต่เราเสียเปรียบเพราะเราเก็บภาษีไม่ได้ เพราะเขาไม่ยอมเสียเปรียบ 
ผมจะขอหารือกับท่านปลัด กับนิติกร เอาหลักที่ประกาศในพระราชกฤษฎีกาเป็น
หลัก ต่อไปหากมีการประชุมเรื่องนี้ ให้บันทึกเป็นหลักฐาน เพราะฉะนั้นไม่จบ     
แนวเขตต้องมีสัญลักษณ์  ไม่ว่าจะเป็นถนน แนวล าห้วย ล าเหมือง ให้ชัดเจน 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ขอบคุณท่านที่ปรึกษาที่ให้ข้อมูล ผมขอให้นิติกร เอาแผนที่มากาง ระบุตามแผนที่ 
แนวเขต หากไม่มีแผนที่ จะมาคุยกันไม่ได้แน่นอน ขอฝากท่านปลัดด้วย ขอจุดพิกัด 
การลุกล้ าด้วยจ านวนประชากร ท าให้มีปัญหากัน ชาวบ้านก็มาแจ้งว่าต้องท าอย่างไร 

 

นายเจริญ ญาสิทธิ์ - เรื่องฝาท่อแตก แจ้งนิติกรไปแล้ว และผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ ซอย 8 ไม่ยอม      
น าสัตว์ ไปฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ ผมติดตามเรื่องไปกับรถส่งหมู สอบถามเขาว่าท าไมไม่ไป
ส่งที่โรงฆ่าสัตว์ เขาตอบมาว่า ผู้ประกอบการให้ส่งที่บ้าน จะฆ่าที่บ้าน ในซอย 8 มี
ผู้ประกอบการถึง 6 หลัง  ผมไปสอบถามผู้ประกอบการ ไม่ได้รับค าตอบ เพราะปิด
ประตูบ้านใส่ ผมจึงฝากทางนิติกรด้วย และอากรฆ่าสัตว์ก็ไม่ทราบว่า จ่ายหรือไม่  

 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - มีปัญหาเรื่องนี้มาตลอด ผมได้แจ้งเตือนกับผู้ประกอบการทุกรายไปแล้วว่า หาก   
ฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ โดนปรับ 200,000.- บาท จ าคุก 3 ปี เราเตือนไปแล้ว หาก
เกิดเรื่องขึ้น ปศุสัตว์อ าเภอ จะแจ้งมายังผม ในฐานะพนักงาน เจ้าหน้าที่ ซี่งเราหาก



๒๗ 
 

 น ามาฆ่าในเทศบาล ก็จะมีใบออกให้ ใบประกอบการเข้ามาฆ่าสัตว์ ผมว่า ให้
พนักงานโรงฆ่าสัตว์ของเราเป็นผู้ตรวจสอบดีที่สุด เพราะผมเป็นด่านแรก ว่ามาจาก
ผู้ประกอบการคนไหน ฟาร์มใด  ปศุสัตว์อ าเภอรับรองมา การขออนุญาตขอได้ 7 วัน 
หากครบต้องขอใหม่ และมาเสียภาษีที่กองคลัง และถึงจะไปถึงพนักงานโรงฆ่าสัตว์
ของเราตรวจเช็ค มีโรคอะไรหรือไม่ และถึงจะออกใบประกอบการฆ่าให้  

 

นายเจริญ ญาสิทธิ์ - ผมขอเพ่ิมเติม สอบถามไปยังผู้ประกอบการ ก็ตอบมาว่า ไม่เห็นติดคุก 
 

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว - เป็นเรื่องของปศุสัตว์ครับ 
 

นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง - เรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกันหลายครั้ง ได้มีการน างบบประมาณไปก่อสร้าง ปรับปรุง 
เพ่ิมเติม โรงฆ่าสัตว์ ผมว่าเชือดไก่ให้ลิงดู ครับ ไม่ต้องไว้ครับ เดือดร้อนชาวบ้าน 
ปัจจุบันมีโรคหูดับเกิดขึ้น ที่บ้านสันทราย ให้มีคนบริโภค มีปัญหาแน่นอนครับ 
จุดประสงค์ของเราที่มีโรงฆ่าสัตว์เพ่ือต้องการให้ประชาชน ได้บริโภคเนื้อที่สะอาด 
ถูกสุขอนามัย แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการฝ่าฝืน อยากให้เทศบาล มีกฎหมายในมือ แต่   
ไม่ท า ชาวบ้านบ้านปันง้าวเดือดร้อนครับ มีการแจ้งมา แต่ท าไมเทศบาลไม่ลงมือ 
ผู้ประกอบการลักลอบฆ่า  เป็นการดูถูกเทศบาลเป็นอย่างมาก ต้องรอให้มีคนตาย
ก่อนหรือครับ  

 

นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ - เรียนท่านประธานสภา มีชาวบ้านฝากถามมา เรื่องถนนแอสฟัลท์ติก ของหมู่ 8 
ทางเข้าซอยอู่ช่างศักดิ์ ขอให้เทสโลปให้สักเล็กน้อยทางเข้าซอย เพราะมันไม่เรียบ 
ฝากทาง ผอ.กองช่าง ด้วย 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - มันเป็นทางระบายน้ านะครับ  ขวางซอยอยู่ หากเราเททับรางระบายน้ าไป จะเท
ทับได้หรือไม่ ผมว่ามีปัญหาแน่นอนครับ 

 

นายศรีรัตน์  ใจสิน - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผมนายศรีรัตน์ ใจสิน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหนอง หมู่ 8 ในเรื่องที่ท่าน สท.สุชาติ 
แจ้งว่า มีชาวบ้านแจ้งมาขอให้เทศบาลช่วยเทสโลป ตรงทางเข้าซอยอู่ช่างศักดิ์นั้น 
ผมก็ไปดูแล้วครับ มันไม่ได้สูงอะไรมากมาย ตอนช่างท างานผมก็ไปดูอยู่  ความสูง
ประมาณ 5 เซนติเมตร ผมก็ติดตามกับช่างว่า หากเททับไปจะได้หรือไม่ ช่างก็     
บอกว่า อย่าท าเลยครับ ผมก็กลัวจะมีปัญหากับทางเทศบาล กลัวเทศบาลจะมี
ความผิด หลังจากท าแล้วผมก็ได้รายงานให้ทางนายอ าเภอทราบเรียบร้อยแล้ว ผมอยู่
จนเสร็จงาน ตอนผมอยู่ท าไมไม่บอกผม แต่ผมออกมา ก็มาพูดลับหลัง กลัวน้ าจะขัง 
ที่มันต่ าบางจุดก็มีน้ าขังบ้าง  และโครงการ สสส. อีกเช่นกัน ผมได้มาประชุม ปรึกษา
กับชาวบ้านหัวหนองมาแล้ว เขาว่าท าไมมาโยนงานให้ อสม. ผมก็น าเรียนว่า ล าพัง
ผู้ช่วยกับผมจะท าโครงการนี้แค่สองคนไม่ได้ ต้องพ่ึง อสม. คนรุ่นใหม่อยากได้     
อยากท าโครงการนี้ แต่ไม่มีเวลาว่างมาช่วยผม ผมก็แจ้งไปว่า ถ้าไม่เอาโครงการนี้      
ไม่เป็นไร หมู่บ้านเราก็ไม่เจริญ แต่พอหมู่บ้านอ่ืนมีการเดินหน้าโครงการ กลายเป็นว่า 
ผมไม่เอาโครงการนี้ ผมคิดว่า อยากเห็นผู้ใหญ่คนต่อไปจากผม จะท าอย่างไร 
หมู่บ้านผมมีปัญหามากครับ 

 

นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ - ฝากอีกเรื่องครับ ขอสอบถามฝ่ายบริหารว่า ฝายน้ าล้น หมู่ 7 มีปัญหาการใช้น้ า 
ฝากทางเทศบาล ช่วยไปดูแลได้หรือไม่ 



๒๘ 
 

 
 

นายทองเหรียญ ตาปวง - เรียนท่านประธานสภา และท่านนายกเทศมนตรี ผมมีเรื่องเดือดร้อน ชาวบ้านที่   
ท านา ไกล้เหมืองฝายแม่ฮาว ตอนแรกแจ้งว่า สร้างฝายน้ าล้น แต่ตอนนี้น้ าไม่มีเลย   
มีคนท าร่องน้ าไว้ พอน้ าน้อย คนอีกฝั่งก็ไม่ได้ใช้น้ า แต่ทางอีกเส้น เอากระสอบทราย
ไปทับถมปิดทาง อีกทางก็มาเอาออก หากเอากระสอบทรายมาปิด คนอีกฝั่งก็ไม่มี   
น้ าใช้ อยากให้เทศบาลช่วยไปพูดคุยท าความเข้าใจ ผมว่าจะท าให้เกิดเรื่องแน่ครับ 
อยากให้เทศบาลไปดูแล ท่านนายกฯ ช่วยส่งทีมงานไปดูแล ช่วยเจรจาพูดคุย หาก
น้ ามาเยอะไม่มีปัญหา พอน้ าน้อยก็เกิดปัญหา ขอน าเรียนท่านนายกฯ แค่นี้ครับ 

 

นางอ าไพ อวนศรี  - ขอตอบเป็นสองประเด็นนะคะ ประเด็นแรกเรื่องเหมือง เรื่องฝาย 
นายกเทศมนตรีฯ มีแก่เหมืองแก่ฝาย ต้องเรียกมาประชุมกัน อ านาจหน้าที่ตรงนี้เป็นของผู้ใหญ่บ้าน 

เทศบาลไม่สามารถบริหารจัดการได้ทุกเรื่อง ต้องผ่านขั้นตอนมาก่อน หากมีเรื่อง     
ตีกันฆ่ากัน เรื่องก็ต้องไปถึงโรงพัก แล้วในเรื่องของฝายน้ าล้น เทศบาลมีเจตนาดี    
แต่ไม่มีน้ าให้ล้น เพราะมันแล้ง ความแห้งแล้งไม่ได้เกี่ยวกับเทศบาล เกี่ยวกับฟ้าฝน 
เกิดจากเอลนิลโญ่ จากฝีมือของคนท าลายธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จึงได้รับผลกระทบ
แบบนี้ สรุปเรื่องน้ าที่มีปัญหา ต้องไปแจ้งแก่เหมืองแก่ฝาย แจ้งผู้ใหญ่บ้าน มานั่ง   
คุยกัน หากไม่ได้จริงๆ ให้แจ้งทางก านันต าบลห้างฉัตร จะได้มีการไกล่เกลี่ยเรื่องของ
น้ า ของฝายน้ าล้น เรามีเจตนาดี แต่เป็นเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยากพูด
ให้ท่านฟัง เรื่องจิตส านึก เรื่องขยะเช่นกัน เทศบาลเราจ่ายค่าขยะมากที่สุด ไม่มี     
ลดเลย มีแต่เพิ่มขึ้น ปีหน้างบประมาณไปอยู่เก่ียวกับค่าขยะครึ่งแสน คนบ้านเราไม่มี
สามัญส านึกในการแยกขยะ น้ าแกง ไม่แยก ก้อนหิน ดินทราย เศษไม้ เอาใส่ถุงมาทิ้ง 
ตอนนี้ได้งบประมาณ จาก สสส. มา ให้อบรมสร้างจิตส านึก ให้แยกขยะ และท่าน
สมาชิก ขอให้เป็นตัวอย่าง เป็นแนวทาง ให้ชาวบ้านได้เห็น แยกขยะ ให้ชาวบ้านเห็น 
สร้างจิตส านึกร่วมกันค่ะ 

- ประเด็นที่สองเรื่องถนนของ หมู่ 8 เป็นงบของกองทุนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
เราไปของบประมาณแต่ให้อ าเภอเป็นผู้ด าเนินการ ปีนี้เทศบาลขอไป ไม่ได้รับ
งบประมาณสักโครงการ เพราะมีเรื่องร้องเรียน แต่เทศบาล อบต.  อ่ืนได้หลาย
โครงการ ได้เพ่ิมขึ้นด้วย ของเทศบาลเราตอนนี้เรื่องร้องเรียนยังไม่จบ เรื่องยังอยู่ที่ 
ปปช. เพราะฉะนั้น ของเราได้ถนนแค่เส้นเดียว อ าเภอเป็นผู้ด าเนินการ แต่ไม่มีช่าง 
จึงมาขอช่างของเราไปควบคุมงาน ตรวจงานจ้าง เพราะทางอ าเภอไม่มีช่าง ไม่มีวัสดุ
อุปกรณ์ หากมีเรื่องราว ร้องเรียนมาอีก ก็เป็นเรื่องของทางอ าเภอห้างฉัตร การที่
เทศบาลไปหางบประมาณมาลงในพ้ืนที่ ก็บอกว่า มีการล าเอียง เป็นเรื่องของผู้มี
อิทธิพล ขอน าเรียนที่ประชุมทราบ ขอบคุณค่ะ 

 
นายปริญญา สุวรรณศร - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ ผมขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในวันนี้จึงขอปิดการ

ประชุมสภาในครั้งนี้ขอบคุณครับ 
 
 
ปิดประชุมเวลา  12.20 น. 

 



๒๙ 
 

  
 
(ลงชื่อ)         จิรัฏฐ์   ยารังษี ผู้บันทึกการประชุม 

               (นายจิรัฏฐ์   ยารงัษี) 
                                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่
22 สิงหาคม 2566 ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖6  มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการจึงลงลายมือชื่อไว้      
เป็นหลักฐาน   
 
 
 
 
 

   (ลงชื่อ)     ชาญณรงค์  แสงบุญเรือง       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
             (นายชาญณรงค์  แสงบุญเรือง)    
               สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 

(ลงชื่อ)          สวัสดิ์   สอนปิงค า         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายสวัสดิ์   สอนปิงค า)    
               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  
 

 (ลงชื่อ)           เจริญ ญาสิทธิ์         ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายเจริญ ญาสิทธิ์) 
                         สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 
 
 

 สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้มีมติในการประชุมเม่ือวันที่.........เดือน................................ พ.ศ.
๒๕๖6 เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖6  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
 
  (ลงชื่อ)         ปริญญา  สุวรรณศร 

     (นายปริญญา  สุวรรณศร) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 


